

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện – khóa X

Thực hiện Văn bản số 21/TTHĐND ngày 14/4/2016 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa X. Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện báo cáo kết quả xử lý, giải quyết, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. Phát triển nông thôn

Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện xem xét sớm phê duyệt danh mục các công trình xây dựng bê tông kênh mương nội đồng, bê tông giao thông nông thôn do UBND xã lập và trình huyện đề địa phương triển khai thi công nhằm đảm bảo các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của địa phương được thực hiện theo Nghị quyết HĐND xã.

Trả lời:

Ngày 28/01/2016, UBND huyện nhận được Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 25/01/2016 của UBND xã Phước Nghĩa về việc phê duyệt danh mục, nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016, trong đó tại mục III: công trình xây dựng mới, UBND xã đề nghị phê duyệt 13 danh mục, với kế hoạch vốn là 1.785 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra, ngày 02/02/2016, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016 đối với các nguồn vốn được phân cấp cho UBND xã Phước Nghĩa quản lý, theo quyết định này thì có 07/13 danh mục công trình xây dựng mới được phê duyệt, với kế hoạch vốn bố trí là 1.400/ 1.785 triệu đồng; 06 danh mục chưa phê duyệt gồm: 01 bê tông kênh mương và 05 bê tông giao thông nông thôn, với kế hoạch vốn là 385 triệu đồng là do phải chờ các quyết định phê duyệt kế hoạch kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2016 của UBND tỉnh. Khi có các quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, UBND huyện sẽ phê duyệt bổ sung, vì phải phụ thuộc vào kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh thì địa phương mới được hỗ trợ xi măng và hỗ trợ bằng tiền theo cơ chế chung của UBND tỉnh. Việc này, trong quá trình thẩm định đề trình UBND huyện phê duyệt, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện đã trao đổi với UBND các xã, thị trấn về chủ trương này của huyện và đã thực hiện nhiều năm liền.

Đến ngày 25/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2016 trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định này thì xã Phước Nghĩa có 01 danh mục (*khác tên với danh mục UBND xã trình cho UBND huyện theo Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày*

25/01/2016): Kiên cố hóa kênh mương tuyến Trạm bơm Thọ Nghĩa, với chiều dài 200m, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ xi măng và tiền là 142 triệu đồng.

Ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2016 trên địa bàn tỉnh, theo Quyết định này thì xã Phước Nghĩa có 03 danh mục (giảm 02 danh mục so với Tờ trình số 06/TTr-UBND của UBND xã) đường loại D, với chiều dài 803m, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ xi măng theo cơ chế 72 tấn.

Do đó, yêu cầu UBND xã Phước Nghĩa căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 và Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh Bình Định khẩn trương lập lại Tờ trình để trình UBND huyện phê duyệt bổ sung danh mục công trình theo đúng tên danh mục cụ thể của từng tuyến thì mới được hỗ trợ từ nguồn của ngân sách tỉnh và ngân sách huyện theo cơ chế.

2. Về thủy lợi, thủy sản

Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra và sớm có kế hoạch đầu tư sửa chữa đoạn kênh bờ Bắc Cây Xoài thuộc tuyến TX7; vì đoạn này đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, sẽ gây nguy hiểm cho những hộ dân sống ở khu vực này khi mùa mưa lũ sắp đến.

Trả lời:

Đoạn kênh bờ Bắc Cây Xoài thuộc tuyến TX7, UBND tỉnh đã cho chủ trương đầu tư, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, đo đạc; hiện hồ sơ của dự án đang trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Trước mắt, để hạn chế tình trạng gây sạt lở trong mùa mưa bão sắp đến, yêu cầu UBND xã Phước Nghĩa tổ chức kiểm tra và có kế hoạch kè, gia cố tạm để hạn chế vỡ lở trước mùa mưa, bão năm 2016.

II. VỀ NƯỚC SINH HOẠT

1. *Cử tri xã Phước Quang* đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện kiểm tra và sớm có kế hoạch tu sửa lại Nhà máy nước sạch tại thôn Văn Quang, xã Phước Quang; vì hiện nay Nhà máy đã xuống cấp trầm trọng, nước phun, tràn vào một số ruộng xung quanh, gây nhiễm phèn, ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri thôn Văn Quang, xã Phước Quang kiến nghị, UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện tiếp thu và khẩn trương có biện pháp khắc phục trước lịch giao sạ vụ Thu năm 2016 để không làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nhân dân.

2. *Cử tri xã Phước Hòa* đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng cho lắp đặt công tơ để Nhân dân tại thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa sử dụng nước sạch, vì hiện nay hệ thống đường ống đã được lắp đặt nhưng công tơ chưa lắp đặt nên dân không có nước sạch để sử dụng. *Kiến nghị này đã được UBND huyện giao cho Ban Quản lý Nước sạch VSMT huyện tham mưu UBND huyện báo cáo Trung tâm Nước sạch tỉnh để giải quyết nhưng đến nay cử tri chưa biết kết quả giải quyết như thế nào?*

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện đã làm việc với Trung tâm Nước sạch tỉnh và tiến hành lắp đặt bổ sung 02 đường ống và đồng hồ nước vào hộ dân xóm Kim Giảng và xóm Vĩnh Xuyên, thôn Kim xuyên, đến nay cơ bản hoàn thành. Riêng những hộ ở dọc đường Tỉnh lộ 636B gặp khó khăn do phải khoan qua đường. Để giải quyết khó khăn này, UBND huyện giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Nước sạch & VSMT phối hợp UBND xã Phước Hòa và thôn Kim Xuyên bàn biện pháp khắc phục để sớm lắp đặt được đồng hồ đo nước cho các hộ dân sử dụng nước sạch.

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1. **Cử tri xã Phước Hòa** phản ánh: Hiện nay, tình trạng khai thác cát đang diễn biến phức tạp, nhất là vào ban đêm và ở những địa điểm giáp ranh của 2 xã, gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị UBND huyện kiểm tra và có biện pháp chế tài, xử lý kiên quyết, triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện.

Trả lời:

Để kịp thời chấn chỉnh tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Công văn số 367/UBND-TNMT ngày 19/5/2015, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 30/6/2015 về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; đồng thời, thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về kiểm tra, xử lý tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện (tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 14/3/2016), ban hành Kế hoạch kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện (kèm theo Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 09/3/2016),.... Qua kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý, đến nay tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện đã giảm. Trong thời gian đến, yêu cầu UBND các xã, thị trấn nói chung, UBND xã Phước Hòa nói riêng phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép theo đúng quy định hiện hành.

2. **Cử tri xã Phước Sơn** đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo ngành chức năng huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp theo giấy Chứng nhận QSD đất theo Dự án VLAP cho Nhân dân trên địa bàn huyện, vì hiện nay được thực hiện rất chậm.

Trả lời:

Cử tri xã Phước Sơn phản ánh việc giao Giấy CNQSD đất theo dự án VLAP chậm là có cơ sở. Để đẩy nhanh tiến độ giao Giấy CNQSD đất theo dự án VLAP còn tồn cho Nhân dân, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 về Kế hoạch tiếp tục giao giấy CNQSD đất còn tồn theo dự án VLAP cho Nhân dân. Trong Kế hoạch này, UBND huyện đã quy định trách nhiệm cụ thể của các ngành, các địa phương và giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, thị trấn thực hiện, phân đầu đến 30/6/2016 giao cơ bản những trường hợp không vướng và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Hiện nay, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Phước đang tiếp tục phối hợp các ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG, VẬN TẢI

Cử tri xã Phước Nghĩa đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng sớm có kế hoạch sửa chữa, khôi phục lại hệ thống biển báo trên trục đường ĐH 42.

Trả lời:

Tuyến đường ĐH42 trước đây UBND huyện đã cho lắp đặt hệ thống biển báo, nhưng qua nhiều năm sử dụng hiện nay đã xuống cấp hư hỏng. Để xử lý vấn đề này, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiến hành kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND huyện cho chủ trương sửa chữa, khôi phục lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Cử tri xã Phước Sơn kiến nghị: Để đảm bảo đạt tiêu chí số 5 về giáo dục trong nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, Trường Mẫu giáo Phước Sơn phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1. Ngành chức năng đã đồng ý chuyển cụm trường Tiểu học Dương Thiện vào Lộ Thượng và giao cơ sở này cho trường Mẫu giáo Phước Sơn nhưng đến nay chưa thực hiện, như vậy là quá chậm và khả năng cuối năm nay tiêu chí này sẽ không đạt. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo.

Trả lời:

Để xây dựng xã Phước Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã đăng ký và thực hiện đầu tư trường mầm non Phước Sơn đạt chuẩn quốc gia năm học 2015-2016, hiện nay đã hoàn chỉnh một số hạng mục đảm bảo theo qui định. Riêng cụm trường tiểu học Dương Thiện, sẽ chuyển cho điểm trường mầm non Dương Thiện nhằm tập trung các điểm lẻ xung quanh để giảm cụm trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã có kế hoạch sửa chữa và đã được UBND huyện phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp học năm 2016 tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 27/01/2016; hiện nay đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ sửa chữa cụm trường này.

Tuy nhiên, đến nay chưa thi công được là do học sinh tiểu học đang học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phải chờ đến khi học sinh nghỉ hè sẽ thực hiện thi công, đảm bảo hoàn thành đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học mới.

Trên đây là kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND huyện - khóa X, UBND huyện kính báo cáo Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện và các đồng chí đại biểu HĐND huyện. /

Nơi nhận:

- TT HU; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT, K6 (T 120b)

